

คำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจัง

Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church

เดือนกันยายน 2017

เยี่ยมชม [Ladies Prayer International](#) ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา!

คำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจัง

โดย ทามิธา เดอเทมเฟิล



คุณเคยนั่งดูลูกๆ ของคุณ หรือลูกของเพื่อน ในขณะที่พวกเขาร้องไห้ เล่น หรือ แสดง อารมณ์ ความรู้สึก อะไรบางอย่างไหม ดิฉันรู้สึกอัศจรรย์ใจทุกครั้งที่ได้เห็นเวลาที่เอสเธอร์ ลูกสาวของดิฉัน แสดง อารมณ์ ความรู้สึก ของ ตัว เอง ออก มา เขาจะแสดงอารมณ์และความจริงใจออกมาในทุกสิ่งที่ทำ หลายต่อหลายครั้ง ดิฉันพบว่าตัวเองอิจฉาความกระตือรือร้นของลูกในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เขาทำ ขณะที่เริ่มเขียนบทความนี้ ดิฉันนึกถึงหนังสือสดุดี 63:1

และดาวิดที่แสดงออกถึงความรู้สึกและความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อพระเจ้า "ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดินแดนที่แห้งและอันโหยหิว ที่ที่ไม่มีน้ำ"

เมื่อสองสามเดือนก่อน ขณะที่เรากำลังประชุมกันอยู่ที่โบสถ์ ใกล้ถึงเวลาอธิษฐาน ลูกสาววัย 2 ขวบของดิฉัน ตกเขาลง และอธิษฐานต่อพระเจ้า ดิฉันไม่เข้าใจทุกอย่างที่ลูกพูด

แต่ลูกกำลังอธิษฐานอย่างจริงจังและเอาจริงเอาจัง ขณะที่พวกเราทุกคนเริ่มอธิษฐาน เรารู้สึกได้ถึงพระวิญญาณอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในอาคารนั้น พวกเราไม่ได้อธิษฐานคำอธิษฐานสั้นๆ หรือพยายามรีบอธิษฐานให้จบๆ ไป แต่เด็กน้อยอายุ 2 ขวบเป็นตัวอย่างของเรา พวกเราจึงซบหน้าลงร้องไห้ และเรียกหาพระเจ้าด้วยความรอนรน 2 พงศาวดาร 7:14 กล่าวไว้ "ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะพ้นจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย"

เมื่อเราถ่อมใจลงต่อพระเจ้า ยอมจำนนตัวเราทั้งหมดต่อพระองค์ เราก็เป็นคนที่ยากอบ 5:16 เขียนเอาไว้ "คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล" การอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นและตั้งใจว่าจะได้รับคำตอบ ลูกหลานของเราเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นโดยธรรมชาติ แต่ถ้าเราไม่สอนให้พวกเขากระตือรือร้นในสิ่งสารพัดของพระเจ้า และเป็นตัวอย่างให้พวกเขา เมื่อพวกเขาโตขึ้น พวกเขาจะแทนที่พระเจ้าด้วยความปรารถนาในสิ่งต่างๆ ของโลกนี้

หมายเหตุ: ทาบีธาเป็นภรรยาของแดเนียล ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนคู่ใจของเธอ ทั้งคู่แต่งงานกันมา 4 ปี และมีลูกสาวน่ารักคนหนึ่งชื่อ เอสเธอร์ ทั้งสองเป็นมิชชันนารีประจำสาธารณรัฐจอร์เจีย ทาบีธามีส่วนในงานรับใช้มาเกือบตลอดชีวิต ตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่กับพ่อแม่ซึ่งทำงานมิชชันในประเทศ และตอนนี้เป็นมิชชันนารีในต่างประเทศพร้อมกับครอบครัวของเธอ

ก่อนถึงส่วนที่น่าตื่นเต้น

โดย ลอรี ซิมส์



" คุณ มี เค ลี ด ลั บ อ ะ ไ ร " คุณเคยอยากถามคำถามนี้กับคนที่ดูเหมือนว่าจะได้รับคำตอบทุกครั้งที่เขาอธิษฐานใหม่ บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณ อธิษฐาน แล้วอธิษฐานแล้ว แต่คำอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นของคุณก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบ ดังนั้นเข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดี คุณอาจจะคิดว่าคนพวกนั้นมี "โทรศัพท์สายตรง" ต่อถึงพระเจ้า แต่ดีฉันอยากจะบอกคุณว่า สายของคุณที่ต่อถึงพระเจ้านั้นมีพลังเหมือนเช่นสายของพวกเขา แล้วเคล็ดลับของคนเหล่านั้นคืออะไร เราลองมาดูในยากอบ 5:14-18 กัน

ยากอบบอกเราว่า " มี ผู้ ไ ต ใน พ ว ก ท ำ น เจ็ บ ป ั ว ย ห รื อ " เขาสั่งให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาเพื่ออธิษฐานและเจิมด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยากอบยังบอกอีกว่า การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต พวกเราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าเหมือนเช่นอัครสาวก มีความคุ้นเคยกับข้อพระคัมภีร์นี้ แต่พระคำยังคงกล่าวต่อไปอีกว่า "และถ้าเขาได้กระทำบาป ก็จงทรงโปรดอภัยให้แก่เขา" เอ๊ะ... ตอนนี้นำกล่าวถึงการทรงโปรดอภัย ที่พวกเรามากจะอ่านข้ามกันไป

เราจะอ่านกันต่อเพื่อดูว่าสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคต่อคำอธิษฐานของเราคืออะไร ในข้อ 16 เขียนว่า "ท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้หายโรค" นี่ไง คำตอบ เราต้องเตรียมตัวของเราก่อนที่จะคาดหวังส่วนอื่นๆ ที่เหลือ เราไม่อาจข้ามการกลับใจใหม่ไปได้เลย แต่เพราะเราไม่อดทน จึงมักจะมองข้ามมันไปเพื่อไปถึง "ส่วนที่น่าตื่นเต้น" ที่บอกกับเราว่า "คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผล"

คำตอบที่เราหาอยู่อาจอยู่ตรงนี้ ถ้าเราอยากจะได้รับคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของเรา ให้เราหยุดก่อนที่จะไปถึงส่วนที่น่าตื่นเต้น ให้เราเตรียมตัวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้น

พวกเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ดีเลิศไปทุกอย่าง เราจึงทำผิดพลาดแม้ไม่ได้ตั้งใจนี้แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระคริสต์จึงวายพระชนม์เพื่อเรา เราจะต้องขอให้พระเจ้าโปรดอภัยเราก่อนเพื่อเป็นการเตรียมตัวของเรา ถ้าเราแก้ไขสิ่งที่ผิดที่ทำต่อพี่น้องของเราแล้ว และได้รับการชำระก่อนการอธิษฐานของเรา บางทีเราอาจจะพบกุญแจที่นำไปสู่คำตอบสำหรับการอธิษฐานด้วยใจร้อนรนก็เป็นได้

หมายเหตุ: ลอรีเป็นคุณย่า/ยายของหลานๆ 8 คน เป็นผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตของ UPCI เป็นภรรยาของอดีตศิษยาภิบาล เป็นนักดนตรี/นักร้อง และบรรณารักษ์ทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Kansas City University of Medicine and Biosciences เธอโตที่แคลิฟอร์เนียใต้ แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่แคนซัสซิตี รับใช้ที่คริสตจักร Apostolic Lighthouse of Hamilton รัฐมิสซูรี ร่วมกับสามี อาจารย์แพทย์ ชิมส์

พลังของคำอธิษฐานในเวลาเช้ามีด

โดย คิม เฮนี

ตัดตอนจากหนังสือ "For Women who are Called, by Women who Have Answered"



ดิฉันจะไม่มีวันลืมครั้งแรกที่ได้ยินเสียงนั้น เมื่อตอนดิฉันอายุ 20 ปี และเพิ่งแต่งงานได้ไม่นาน ดิฉันและสามีอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับพ่อแม่ของสามีเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน ในเวลาเช้า ขณะฟ้ายังมีดอยู่นั้น ดิฉันได้ยินเสียง "โอ้" ดังมาตามช่องลมจากห้องนอนชั้นบน ดิฉันตกใจตื่นขึ้น เสียงนั้นเป็นเสียงของแม่สามีขณะที่กำลังอธิษฐานในเวลาเช้ามีด

คุณแม่บอกกับดิฉันเสมอว่า "คิม ถ้าหนูอยากให้พระเจ้าใช้หนู หนูจะต้องอธิษฐานเป็นประจำทุกวัน การอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่หนูทำได้" ในช่วงปีที่ 2 ของการแต่งงาน สามีของดิฉันเริ่มมีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง ดิฉันเกิดความกังวลใจ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ดิฉันจึงอธิษฐาน ในช่วงเวลานี้เอง ดิฉันเริ่มเข้าใจถึงพลังของการอธิษฐานในเวลาเช้ามีด และการอธิษฐานนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของดิฉัน

ชายและหญิงที่ดำเนินไปกับพระเจามีเวลาและสถานที่ซึ่งเขาพบกับพระเจ้าทุกวัน พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขาอธิษฐานในเวลาเช้า

ในโลกของวิญญาณ มีช่องทางและหนทางต่างๆ เราอาจจะใช้ทางที่พระเจ้าทรงเลือกหรือที่เราเลือกเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วง่ายต่อเนื้อหนังของเรา แต่ถ้าเราใช้วิธีการของพระเจ้า เราจะเห็นว่าคำอธิษฐานมากมายได้รับคำตอบ และมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในโลกของวิญญาณ พระคัมภีร์ช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำให้โลกของวิญญาณ

ยาโคบฝันในเวลาเช้ามีด และเห็นทูตสวรรค์ขึ้นลงจากสวรรค์มาบนโลกเพื่อทำตามคำสั่งที่ได้รับในวันนั้น ข้อพระคัมภีร์นี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีทางเข้าออกที่ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไป

เราเห็นทูตสวรรค์ไปกับโลท จับมือภรรยาของโลท และลูกสาว 2 คนของเขาแล้วพาออกไปนอกเมืองโสโดม เวลานั้นคือเวลาใด คำตอบคือเวลาเช้า การปกป้องจากพระเจ้าเกิดขึ้นในเวลารุ่งเช้า (ปฐมกาล 19:15)

"เวลาเช้ามีดอันราฮัมออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฝ้าพระเจ้า" (ปฐมกาล 19:27)

โยบ ตื่น แต่ เข้า มืด เพื่อ ถวาย เครื่อง เหนือ ขา เพื่อ ลูก ๆ ของ เขา ซึ่งจะเหมือนกับที่เราอธิษฐานเพื่อลูกๆ ของเรา (โยบ 1:5)

พระเจ้าทรงปลดปล่อยชนชาติของพระองค์ในเวลาเช้า พระองค์ทรงส่งโมเสสไปหาฟาโรห์ แต่ไม่ใช่ว่าโมเสสจะไปเมื่อใดก็ได้ พระองค์ทรงส่งเขาไปในเวลาเช้า (อพยพ 7:15)

ดาวิดรู้ถึงฤทธิ์เดชของการอธิษฐานในเวลาเช้ามืด (สดุดี 5:3, สดุดี 63:1)

พระเยซูเองทรงรู้เคล็ดลับทางฝ่ายวิญญาณของการอธิษฐานในเวลาเช้ามืด "ครั้นเวลาเช้ามืด พระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่นั่น" (มาระโก 1:35)

คุณคิดว่า พระคัมภีร์กล่าวถึงเวลาเช้ามืดโดยไม่มี ความหมายอะไรอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่เลย อีซยาห์ 14:12 เรียกลูซิเฟอร์ว่าเป็น "พอโรสแห่งพระอรุณ" ลูซิเฟอร์ถูกไล่ออกจากสวรรค์ แต่ไม่เคยเสียธรรมชาติของตนไป มันมุ่งมั่นที่จะทำให้วันของเรายุ่งไปด้วยสิ่งต่างๆ จนเราไม่อธิษฐานในเวลาเช้ามืด เมื่อเราไม่ลุกขึ้นและอธิษฐาน เราก็เสียเวลาในการเฝ้าเยี่ยมเยียนกับพระเจ้าและการทรงเจิมสำหรับกิจกรรมในวันนั้นของเรา

เราจะได้รับฤทธิ์เดช และการทรงเจิมตลอดทั้งวันเมื่อเราอธิษฐานในเวลาเช้ามืด การดำเนินในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐาน ลองทำดูสัก 6 สัปดาห์ และดูว่าการอธิษฐานนั้นจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินไปกับพระเจ้าอย่างไรบ้าง พระองค์ทรงประสงค์ที่จะยกคริสตจักรของพระองค์ขึ้นให้มีฤทธิ์เดช ไวต่อพระวิญญาณ และมีอำนาจ เราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป

หมายเหตุ: คิมแต่งงานกับนาธาเนียล เชนี่ สามิผู้เป็นที่รัก เธอเป็นภรรยาศิษยาภิบาล และดูแลงานสตรีของ Christian Life Center จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการรับใช้ทั่วไปจาก Christian Life College ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยดังกล่าว คิมสอนและเทศนาที่งานของสตรีหลายๆ งาน เขียนหนังสือ 4 เล่ม และเป็นผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตของ United Pentecostal Church International แต่ที่สำคัญที่สุดคือ คิมเป็นแม่ของลูกๆ 5 คน ที่มีอายุ 12-22 ปี



กด "ถูกใจ" เพจ Ladies Prayer International ทาง Facebook

เรามีสมาชิกที่ติดตามเพจ Facebook ของเราในสหรัฐอเมริกา ฮองกง ฟิลิปปินส์ สวีเดน กรีซ โคลัมเบีย แคนาดา เม็กซิโก จีน เกาหลี โคเคเซีย เนเธอร์แลนด์ กานา จาเมกา เปอร์โตริโก แอฟริกาใต้ ฟีจี ออสเตรเลีย ออสเตรีย ไชปรัส มาเลเซีย ปากีสถาน อิตาลี อินเดีย ฝรั่งเศส ซิลิ อังกูษ เอธิโอเปีย เลบานอน ทูนิเซีย โดมินิโก นอร์เวย์ สอนดัวร์ส ศรีลังกา นิวซีแลนด์ หมู่เกาะโซโลมอน เสดิ อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี อุกันดา รวันดา สกอตแลนด์ เดนมาร์ก เกาหลีใต้

ไนจีเรีย โบลิเวีย ตรุกี ญี่ปุ่น อีฟกานีสถาน เยอรมนี บัลแกเรีย โปรตุเกส และเอลซาวาดอร์

เชิญ ผู้นำที่ มอริษฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา [Facebook Ladies Prayer International Link](#)

เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มสมัครรับจดหมายข่าวได้ฟรีที่ <http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl> หรือส่งคำขอไปที่อีเมล LadiesPrayerInternational@aol.com

ร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการอธิษฐาน และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook ของเรา

สารจากบรรณาธิการ



พระเจ้าทรงกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย กรีก อาหรับ ฟาร์ซี เซล/สโลวัก จีน สวาฮีลี ฮังการี ดากาล็อก อินโดนีเซีย โรมาเนีย อิตาลี นอร์เวย์ โปแลนด์ ฮินดี จอร์เจีย ญี่ปุ่น สวีเดน เวียดนาม เบลารุส และไทย โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันักแปลภาษาเซอร์เบีย บัลแกเรีย และภาษาอื่นๆ ด้วย

หากต้องการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึ่งภาษาใดข้างต้น โปรดเขียนอีเมลไปที่
LadiesPrayerInternational@aol.com

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มชื่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา](#)

ลิงค์อื่นๆ

[Ladies Prayer International](#)

[UPCI Ladies Ministries](#)

[More to Life Bible Studies](#)

[Today's Christian Girl](#)

[World Network of Prayer](#)

[UPCI](#)

[My Hope Radio](#)

[Multicultural Ministries](#)

[Ladies Prayer International on Facebook](#)



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ ในคริสตจักรและชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ให้อยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น และให้คนรุ่นก่อนๆ ได้กลับมาอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุกๆ วันจันทร์แรกของเดือน เพื่อลูกๆ หลานๆ เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูกๆ หลานๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็กๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)



เราสนับสนุนการรับใช้ต่อไปนี้... TUPELO CHILDREN'S MANSION

เพื่อเด็กจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ ร่างกาย และอารมณ์

NEW BEGINNINGS ดูแลแม่ที่ตั้งครรภ์ที่คิดจะให้ลูกกับผู้อื่นเพื่อรับเป็นบุตรบุญธรรม และหาบุตรบุญธรรมให้กับคู่สามีภรรยาที่ต้องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

HAVEN OF HOPE โครงการสำหรับเด็กสาวอายุ 13-16 ปีที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์

LIGHTHOUSE RANCH โครงการสำหรับเด็กชายที่มีปัญหาในวัยรุ่น



คุณสมัครสมาชิกนิตยสาร Reflections แล้วหรือยัง

นิตยสารรายสองเดือนนี้จะเป็นพรและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ

บทความเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์และสตรีที่เชื่อพระเจ้าในปัจจุบัน

คุณสามารถสมัครสมาชิกให้ตัวเอง เพื่อน หรือสั่งซื้อจำนวนมากให้กับคริสตจักรของคุณ

สมัครทางออนไลน์!

ดูข่าวสารของเราได้จากช่องทางโซเชียลต่อไปนี้



UPCI Ladies Ministries | LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895 | LadiesMinistries.org

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304